

2 Abugadong Isinumbong Sa Ktt. Hukuman
 Dalawang abugadong may tinurang mga manananggol ay bawian ng karapatan sa pagpapatuloy sa kanilang propesyon. Ang usapin ay may kinalaman sa isang apidabit na ipina-notaryo.

BULAKLAK

Dagdag na Dahon ng mga Balita

Namamuhugot: CONRADO ACUSA

2 Postmaster Na Pinigil Sa Tungkulin
 Pinigil ng Kalihim Pablo Lorenzo ng Gawaing-Bayan ang dalawang postmaster na ipinagharap ng sakdal na pampangusiwaan. Pinaratangan sila ng di pagka-malapit, masamang asal sa opisina at kapabayaan umano sa paglingat ng lapi ng gobyerno. Ang mga pinigil ay sina Maximo An dulus, postmaster sa Guma ca, Quezon, at Valeriano Toledo, postmaster sa Lunsod ng Sebu.

MAYNILA, MIYERKOLES, DISYEMBRE 3, 1952

Patitirahin Si Kamlon Sa Malayong Pulo Kapag Pinatawad Siya Ng Pang. Quirino

Ayaw Kumibo Si Magsaysay Sa Mga Balita

Ayaw magsalita ang Kalihim Ramon Magsaysay ng Tanggulang Pambansa tungkol sa matunog na balitang pagkakandidato niya sa halalang pampanguluhan sa 1953. Niliwanag ng Kalihim Magsaysay na hindi niya tinatangang kumandidato sa-pagka't lalong malaki ang kanyang pagnanais na ipagpatuloy ang kanyang mga gawain sa hukbo alang-alang sa lubusang ikapananatili ng kaayusan na sa simula pa ay binalikat niya at nais maipagtagumpay.

Ang pahayag na ito ng Kalihim ng Tanggulang Pambansa ay may kaugnayan sa binanggit umano ni Senador Jose P. Laurel na si Magsaysay ay tutaong kinagigiliwan ng bayan kaya ang kanyang paglilingkod ay magiging kapakipakinabang sa lahat at idinugtong na "kung papayag siyang sumama sa amin ay tiyak na siya ay magiging dagdag na haligi ng aming lapian."

Sinabi ng Kalihim Magsaysay na hindi siya aalis sa tungkuling ginagampanan niya ngayon hanggang kinakailangan ang kanyang paglilingkod sa kapanatagan ng bansa.

May Sumipot Na Kidnaper Ng Mga Bata

Maaaring makapamayan sa ibang dako kung hindi madadakip at maparusahan ng mga maykapangyarihan ang isang pangkat ng mga kidnaper na nabaling-tang dumokot sa 104 na batang nag-aaral sa Lunsod ng Sebu mahigit nang dalawang linggo ang nakararaan ngayon. Ang batang si Dionisio Español, may 14 na taong gulang, ay mahiwagang nakutakas sa mga dumokot sa kanya at isinalaysay sa pulisya kung papano siya nahulog sa kamay ng may masasamang loob.

Dahil sa pagkabalisa ng mga

Pinayagan Ang Pagtitinda Sa Mga Bangketa

Mahigit sa 100 tagapagtinda sa bangketa ang pinayagan ng Alkalde Bartolome Gatmaitan na makapaghanap-buhay sa Liwasang Miranda hanggang sa Disyembre 1 lamang.

Ang mga kahilingan sa permiso ay inilipat ni Carlos Pilapil, puno sa dibisyon ng lisensya sa tanggapan ng alkalde, kay Kapitán Jose Rubic, komander sa presinto bilang 2 ng pulisya, upang gawin ang ukol na pagpapatupad.

Sinabi ni Pilapil na siya ay tumanggap ng utos ng Alkalde na bigyang pahintulot ang mga ambulateng tagapagtinda sa mga bangketa sa Plaza Miranda. Ipinaliwanag niyang ang mga nagharap ng kahilingan ay yaon ding mga tagapagtinda na dating may mga "stall" sa Liwasang Miranda.



ANG MATIWASAY NA DAIGDIG sa malaking kuwadrong guhit ni Per Krohg. Ito'y nakasabit sa silangang dingding sa gusali ng "Security Council Chamber" ng Bansa ng Magkakaani sa Nuwaba York. Dalawang taon ang ginugol ng artistang Norwego bago nayari ang kuwadrong ito na may 16 na tulumpakang taas at 26 na talam-

pakang lapad. Ayon kay Krohg, "ang kuwadro ay siyang kabuuan ng aking imaasahan at halong araw ay magiging ayos ng daigdig, salamat sa Nagkakaisang mga Bansa at sa pagsusumikap ng mga mamamayan." Ang mga kasangkapan at pamamuti sa bulwagan ay handog sa United Nations ng Pamahalaang Norwego.

80 Bahay Na Natupok Sa N. E; 2 Patay, 8 Sugatan Sa Sakuna

P-20,000 Napinsala Ng Apoy; Nahulog Na Trak sa Bangin

May 80 bahay ang tinupok ng apoy sa nayong Maligayang Pulo ng bayang San Jose, Kabanatuan, Nuwaba Esiha, kamakailan sa amaga. Hindi pa malaman ang pinagmulan ng sunog at sang-ayon sa taya ng pulisya ay umabot sa P20,000 ang napinsala sa mga ari-arian.

Ibinalita na si Alkalde Arturo Pascual ay nagutos agad na mag-iyasat pagkatapos na iulat ng mga kagawad ng pulisya na nakatagpo ng mga trapong basa ng

gasolina sa likuran ng bahay ng pangalang Jose Lu- nio Zapatos, 33, tsuper, ay ipinalagay na biglang namatay.

Karamihan sa 400 naging bik- ima ng malaking sunog ay wala sa bahay at nagsisipag-ani sa bu- did samantalang ang mga nai- van sa pook na piniyapis ng apo- ay nagpanakbuan at nag- kagulo.

Sa kabiliang dako buhat sa Tag- bilaran, Bohol, ay ibinalitang namatay sa pagkakagulang ng isang tao ang namatay at apat ang nasugatan ng malubha nang sa malapit sa kanyang bahay sa mahulog sa masukal na bangin isang trak ng kawanihan ng

gawaing bayan. Ang sasakyan ay nagkalasog-lasog. Si Poliero- juis na umano ay siyang pinang- alingan ng sunog. Vicente Reyes, 45 (malubha); Vicente Boyles, 28; Bernardo Cutanda, 21; at, Carlos Boyser, 46, kapa- tas.

Samantala, ang batang si Leo- nardo Baya, 7 taong gulang, ay bilaran, Bohol, ay ibinalitang namatay sa pagkakagulang ng isang trak na pang-kargamento isang tao ang namatay at apat ang nasugatan ng malubha nang sa malapit sa kanyang bahay sa Dalisay, Nasugbu, Batangas. Di- nakip ng pulisya ang tsuper.

Magkaisa Tayo Sa Pagsasanggalang, Ani Eisenhower

WASHINGTON (USIS)— Isina himpapawid ng halal na Pangulong Dwight D. Eisenhower noong Martes ang panawagan sa malalayang bansa na magkaisa-isa sa pagpapanatili at pagsasanggalang sa mga kalayaan ng malalayang bansa.

magulang sa paglitaw ng bagong pangkat na ito ng mga kidnaper, ung mga tiktik sa Sebu at ang hukbo ay madaling kumilos upang magaygayan ang mga nandudukot ng mga batang ipinagbibili upang gawing alipin ng mga mangangalaluk na moro.

Ayon kay Español siya ay sinungaban ng ilang hindi kilalang lalaki samantalang naglalakad sa mga daang Sanciango at Del Rosario at dinala sa isang natatakpan trak na kinalalagyan ng may 60 bata. Sinabi niyang ang mga batang iyon ay tila pinaamoy o pinainom ng isang uri ng gamot.



Ang karikaturang ito ay guhit ni Herb Block ng THE WASHINGTON POST. Malikita ang pagkabahala ng mga "panginoong" Sobyet sa panukalang iniharap kamakailan ng Nagkakaisang mga Bansa tungkol sa pagbabawas ng sandata. Nakagulat kina Stalin at Molotov ang pagdating ng kalapatang taglay ang sinabing panukala. Ang lupatop ng ibinabandila nilang kapayapaan ay natatibangan mabuti ng malalaking kanyon. Isang limbas ang nakatungtong sa kartelon ng kanilang "banal" na lupain.

Lilitisin Sa Pamiminsala At Pagpatay

Si Hadji Kamlon, isang kilabot na lider ng tulisan, na sumuko rin sa wakas sa mga maykapangyarihan pagkatapos na makapagtago ng may dalawang buwan sa kagubatan, at ang kanyang 38 mga kasamahan ay uusigin sa salang panghihimagsik na may kalakip na mga pagpatay at malulubhang pamamaslang, sinabi ng isang balita kamakailan na galing sa Ho- io, Sulu.

Ayon sa paratang na inihanda ng Piskal Panlalawigan Makapantón Abbas at Prokurador Mariano Trinidad, si Kamlon at ang kanyang mga kabig ay nangharang sa mga kawal ng pamahalaan buhat nuong Oktubre, 1949, at hangga nuong sila ay mabihag nitong taong ito. Ipinararating ding sila ang pumatay sa walong kawal ng kostabulariya at 12 manggagawang sibilyan nuong Nobyembre, 1949, at pumatay ng 4 na kawal at nakasugat sa 15 iba pa nuong Agosto 2 ng taong ito.

Sa isang pahatid ng Pangulong Quirino kay Komandante General Calixto Duque ay sinasabing pinahahanap ito ng purok na magpadadalhan kay Kamlon at sa kanyang mga kabig. Kung magkakatutoo ang balita, malamang na ang sumukong lider ng tulisan ay patirahin sa isang malayong pulo sa timog ng Sulu, matapos igawad ang patawad na may pasubali ng Punong Tagapagpaganap. Ang layon ay upang "hindi na maulit ang panililalig ni Kamlon at mga kesama."

Samantala, pinabulaanan ni Tenyente Marciano Patron kay General Duque ang mga balitang lumabas sa mga pahayagang nasasabing siya at ang kanyang mga kawal ay pinigil o ginawang "panagot" sa mga kabig ni Kamlon.

Dadakilain Ang Mga Karapatan

Sa pagalinsunod sa proklama ng Pangulong Quirino na nagpahayag na ang Disyembre 10 ay gawing Araw ng Pagdakila sa mga Karapatan ng Tao, at bilang tugon sa isang kahilingang opisyal buhat sa Kalihim Joaquin Elizalde ng mga Suliraning Panlabas na nagtatagubilang pangasiwaan ng United Nations Association of the Philippines ang pambansang pagdiriwang sa araw na nabanggit, ang UNAP ay naghahanda na ngayon upang pangingingnan ang sinabing pagkakataon, sang-ayon kay Dr. Concepcion A. Aguila, pangulo ng UNAP.

Ang pagdiriwang sa taong ito ay magtakaroon ng malaking kahalagahan sa mga paaralan, pamantasan, mga samahan at mga mamamayan. Sa palatuntunang inihahanda ng lupong tagapagpaganap ng UNAP ay hinihingi ang pakikisa ng mga pahayagan, radyo at sine upang sariwain ang nilalaman sa Pahayag ng mga Karapatan ng Tao, sa pamamagitan ng pelikula, babasahin, kasaysayan, editoryal at mga balita tungkol sa pagdiriwang.